

FRIENDSHIP

ฉบับที่ 6 (เดือนเมษายน-กันยายน 2559)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพว.



Good governance
Teamwork
Friendliness



สัมภาษณ์พิเศษ
5 ผู้อำนวยการ
ของ สพว.

หน้า 2



นางบัวหลา ศิริเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

(17 พฤษภาคม 2548 – ปัจจุบัน)

การบริหารจัดการภายในองค์กร

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สพพ. ได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยมีการพัฒนาระบบการดำเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในการให้การสนับสนุนเพื่อช่วยการปฏิบัติงานขององค์กรในด้านประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรมนุษย์ พัสดุ การเงิน กฎหมาย และอื่นๆ ของสำนักงาน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และรวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้ สำนักอำนวยการได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จตามภารกิจหลักของ สพพ. รวมทั้ง สนับสนุนสำนักต่างๆ ในการทำงานให้ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจเชิงรุก การจัดการองค์กรให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้รับข่าวสารที่สื่อออกไป เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจบทบาทขององค์กรต่อสาธารณชนให้เข้าใจทั้งด้านความคิดเห็น ทศนคติและค่านิยมขององค์กรต่อสาธารณะต่อไป

ในปี 2559 ในฐานะผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ข้าพเจ้ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่และการมุ่งสร้างโอกาสในการเผยแพร่กิจกรรมขององค์กรให้ได้มีภาพลักษณ์ที่ดี ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากสังคมสืบเนื่องไป



นายกิติ เวฬุวัน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน

(1 กุมภาพันธ์ 2550 – ปัจจุบัน)

การบริหารเงินทุนและการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร

ที่มาของการตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นองค์การมหาชน ส่วนหนึ่งคือ การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นมิตรประเทศในโครงการพื้นฐานที่สำคัญและเกิดประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค โดยไม่เป็นภาระกับงบประมาณของประเทศไทยมากนัก ซึ่งจากที่กล่าวมานี้ สพพ. จึงมีแนวทางรองรับเพื่อลดภาระของรัฐบาล โดยการสร้างนวัตกรรมทางการเงินสำหรับรองรับการดำเนินงานในขนาดของ สพพ.

ที่ผ่านมาการบริหารเงินทุนของ สพพ. ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และสามารถนำเงินดังกล่าวไปปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงใช้ชดเชยดอกเบี้ยในโครงการที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ยังนำมาใช้เป็นค่าบริหารจัดการภายในของ สพพ. ตั้งแต่ปี 2556 จึงจัดได้ว่า สพพ. เป็นองค์กรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

ในอนาคต สพพ. มีแผนที่จะระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ เพื่อมารองรับการขยายตัวของโครงการในอนาคต เช่น การระดมทุนตราสารหนี้ ควบคู่กับนวัตกรรมการกู้เงินในรูปแบบอื่นๆ จากสถาบันการเงิน ตลอดจนการร่วมทุน และการ Co-finance กับองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ จะส่งผลให้ สพพ. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจากความมุ่งมั่นทางด้านการเงินที่กล่าวของ สพพ. จะสามารถนำพาซึ่งความร่วมมือและเป็นหุ้นส่วนในภูมิภาค ตลอดจนสามารถขยายโครงการได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต



นางสาวกัญกัต มหาสุคนธ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
(25 สิงหาคม 2552 - ปัจจุบัน)

แนวทางการบริหารจัดการโครงการและโอกาสของนักลงทุนไทย

สำนักบริหารโครงการ (สภค.) มีบทบาทในการบริหารโครงการความช่วยเหลือทางการเงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินให้เปล่าและเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนแบบมีเงื่อนไข (Concessional loan) ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต ซึ่งปัจจุบัน สภค. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านไปแล้ว จำนวน 23 โครงการ เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 15,466.18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 17 โครงการ วงเงิน 8,897.70 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 6,568.48 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ สภค. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการพัฒนาระบบสาธารณสุขในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ทัดเทียมอย่างยั่งยืนระหว่างกันในภูมิภาค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนต่อไป การให้ความช่วยเหลือของ สภค. มีแนวโน้มว่า โครงการที่ สภค. ให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินมีการกำหนดเงื่อนไขให้ประเทศเพื่อนบ้านจะต้องใช้สินค้าและบริการจากไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ รวมทั้งจะต้องใช้ผู้รับเหมาไทยและที่ปรึกษาไทยเป็นหลักในการดำเนินการ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้ภาคเอกชนของไทย สามารถเข้าไปรับงานในต่างประเทศ เพื่อสร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ ในอนาคต สภค. จะขยายการให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศจากโครงการของ สภค.



นายระพีพันธ์ พรหมนารถ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

(1 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ของ สพพ. ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

กว่าหนึ่งทศวรรษ ที่ สพพ. ได้ทำหน้าที่ในนามรัฐบาลไทยในฐานะองค์กรที่เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม รวมไปถึงประเทศคู่พัฒนาอีก 3 ประเทศ คือ ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต สพพ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกๆ มิติ โดยมีสำนักนโยบายและแผน (สนพ.) เป็นกลไกหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ สพพ. และแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ที่กล่าวถึง 7 ประเทศ

สพพ. ได้ให้ความสำคัญกับการวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านกลไกทั้งในระดับพหุภาคี โดยเน้นสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลไทยภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น ACMECS, GMS และ BIMSTEC และในระดับทวิภาคี ผ่านคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภคต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจร่วมกันภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งในระยะแรก สพพ. ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ในทุกๆ มิติ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้าและบริการ และเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ปัจจุบัน สพพ. ได้เพิ่มความสำคัญกับการวางกรอบยุทธศาสตร์ในเชิงรุก เพื่อดำเนินการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 7 ประเทศ โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนาดังกล่าวเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

ในประเทศเพื่อนบ้านด้วย นอกจากนี้ สพพ. ยังได้ขยายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบ Partnership Arrangement กับองค์กรเพื่อการพัฒนาอื่นๆ เช่น ADB และ JICA เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันต่อไปในอนาคตด้วย

ในอนาคตยุทธศาสตร์ของ สพพ. ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาของประเทศไทย จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ สพพ. ตลอดจนการร่วมมือพัฒนาในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันต่อไป



นางสาวดาราวรรณ เปรมภูมิเวทย์
ผู้อำนวยการสำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ
(3 กรกฎาคม 2556 - ปัจจุบัน)

**บทบาทการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่ผ่านมา
และการพัฒนาในอนาคต**

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance : TA) เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ สพพ. โดยเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในการจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ทันทีเมื่อประเทศเพื่อนบ้านได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและ/หรือ การออกแบบรายละเอียดของโครงการ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. ยังรวมถึงการจัดถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ/หรือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน การให้ความช่วยเหลือที่กล่าวมานับเป็นหนึ่งในนโยบายการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศเพื่อนบ้านให้มีสมรรถนะในการดำเนินงานและบริหารโครงการ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อจัดเตรียมความพร้อมโครงการ รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ โดยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งในภูมิภาค ทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง/ก่อสร้างถนน ทางรถไฟ สนามบิน และการพัฒนาด้านชายแดน รวมทั้งการเพิ่มบทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไปยังสาขาอื่นนอกเหนือจากด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ โครงการพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า การระบายน้ำ และการปรับปรุงโรงพยาบาล ทั้งนี้ สพพ. ได้ดำเนินการจัดถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ้น 28 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา การบริหารจัดการโครงการ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอากาศยาน การบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารหนี้สาธารณะ ระบบศุลกากรและการผ่านแดน การปรับปรุงคุณภาพและการบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

ในปี 2559 สพพ. ยังคงเดินหน้าในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการบูรณาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่มีองค์ความรู้สาขาต่างๆ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางด้านการจัดเตรียมความพร้อมโครงการและการจัดถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการใช้ประโยชน์จากโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

งานสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2559 ณ สปป.ลาว



พิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร
“Border Crossing Facility Management and Customs Transit System”
ระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2559 ณ กรมศุลกากร

การหารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สฟพ. และ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ



การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่น้ำโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic
Cooperation Strategy : ACMECS) ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2558
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร
“การบริหารจัดการงานด้านประปาสำหรับปัฐบริหาร”
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สฟพ. และการประสานชลวง (กปน.)
ภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โครงการพัฒนาระบบประปา 5 เมือง
ใน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ การประสานชลวง



โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น ในพื้นที่บ้านป่าแสหลวง อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน ภายใต้แนวคิดการสร้างคน สร้างป่า สร้างรายได้ จากศาสตร์พระราชา
เรื่องหลักการต้นน้ำ (ป่าไม้) กลางน้ำ (เกษตรกรรม) และปลายน้ำ (ประมง) ให้เป็น
พื้นที่ทำการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดน่าน



งานเสวนา “โอกาสของจังหวัดน่านในด้านการค้าระหว่างประเทศ” นำโดย นายเนวิน สีนสิริ ผู้อำนวยการ สพพ. และนายสมบัติ สิบสุขเสริม ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน ร่วมเสวนา โดยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าการค้า การส่งออกของจังหวัดน่านในปัจจุบันและในอนาคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดน่าน

กิจกรรม Press Tour ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล สปป.ลาว ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็น “แหล่งพลังงานที่มั่นคงใหญ่ภูมิภาคอาเซียน” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ สปป.ลาว



กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม (CSR) โรงเรียนประถมศึกษา บ้านปากห้วยยาง แขวงไชยบุรี สปป.ลาว บนเส้นทางโครงการก่อสร้างถนน จากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ สปป.ลาว

กิจกรรม Press Tour 2016 การเยี่ยมชมเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจาก เมืองหงสา – บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ สปป.ลาว



งานเสวนา “โอกาสทางเศรษฐกิจของแขวงหลวงพระบาง” โดยมี ท่านคำซัน จันทะวิสุข เจ้าแขวงหลวงพระบาง ท่านบุญเที่ยง สุลิวัน ประธานสภา การค้าและอุตสาหกรรมหลวงพระบาง และท่านสุลทิพ น่อกุณพล หัวหน้าแผนก แดลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหลวงพระบาง ให้เกียรติร่วมเสวนา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว

เมืองอารยธรรม แห่งการท่องเที่ยว ภูฏาน

ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน โดยมีเมืองหลวง คือ “ทิมพู”

คำว่า ภูฏาน (Bhutan) มาจากภาษาสันสกฤต ภู-ภูฏาน มีความหมายว่า “แผ่นดินบนที่สูง” และมีชื่อในภาษาท้องถิ่น คือ Druk Yul (ดรุค-ยูล) แปลว่า “ดินแดนของมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon)” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Druk Tsendhen (ดรุค-เซนเดน) โดยสามารถเห็นได้จากสัญลักษณ์มังกรที่ปรากฏอยู่บนธงชาติและบัลลังก์ของกษัตริย์

ประเทศภูฏาน มีเนื้อที่ประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศตอนเหนือเป็นเทือกเขาต่อเนื่องกับเทือกเขาหิมาลัย ตอนใต้ของอินเดีย มีแม่น้ำพรหมบุตรพาดผ่าน ด้วยลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว จึงทำให้เมืองต่างๆ ของภูฏานตั้งอยู่ในหุบเขา และชาวภูฏานเชื่อว่าการสร้างบ้านอยู่ในหุบเขาจะเป็นการป้องกันภัยจากลม

ชาวภูฏานมีความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีการดำรงชีวิตมาช้านาน ซึ่งเป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างความหลากหลายของชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษาทำให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูฏานที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสผ่านสัญลักษณ์อันสวยงามต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นตามจุดชมทัศนียภาพทั่วเมืองภูฏาน อาทิ สะพานข้ามแม่น้ำทุกแห่งในเมืองภูฏานจะมีธรรมาสน์แขวนเป็นแนวยาว ซึ่งเชื่อกันว่าในการข้ามแม่น้ำทุกจุดในสมัยโบราณมีอันตราย จึงต้องขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าและพระโพธิสัตว์ ตลอดจนเทพเจ้าต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีภัยอันตรายใดๆ เกิดขึ้น

โดยธรรมาสน์ที่ใช้มี 5 สี คือ สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีขาว ขนาดกว้างประมาณ 10 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว เป็นมาตรฐานเท่ากัน บนธรรมาสน์จะมีคาถาเป็นอักษรทิเบต ซึ่งชาวเมืองเชื่อกันว่า เวลาลมพัดโบกสะบัดจะทำให้มนตร์คาถาที่อยู่บนธรรมาสน์นี้แผ่รัศมีออกไป และช่วยคุ้มครองผู้เดินทางทุกคนให้มีความปลอดภัย

นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถพบเห็นชาวเมืองส่วนใหญ่ใส่ชุดประจำชาติซึ่งเป็นการใช้ศิลปะการถักและทอในตัวเอง แสดงถึงความภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติของชาวภูฏาน

ในปัจจุบันภูฏานถือเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศาสนา มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปยังเมืองพาริ (Paro) ในภูฏานเพื่อแสวงบุญตามความเชื่อทางศาสนาพุทธ ซึ่งต้องอาศัยทั้งความตั้งใจอันแน่วแน่ ความพยายาม ศรัทธาในการทำบุญ และร่างกายที่แข็งแรง เพราะต้องฝ่าด่านความสูงชันของขั้นบันไดไปจนถึงยอดเขา ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 3,120 เมตร และเป็นที่ตั้งของวัดเหนือเมฆ (Taktshang Monastery) หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่า วัดรังเสือ (Tiger’s Nest) ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาสำหรับสักการะของชาวภูฏาน ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร ท่ามกลางภูเขาในเขตหิมาลัย จึงนับเป็นดินแดนที่แสดงถึงความเลื่อมใสในศาสนาพุทธของชาวภูฏาน และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดของประเทศ

ความสวยงามของภูฏานที่แฝงด้วยมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมทางศาสนาและความงดงามทางธรรมชาติจึงเป็นแรงดึงดูดสำคัญที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งหลาย รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่างกระหายอยากมาเยี่ยมชมให้เห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งในชีวิต



เกมส์ ลากเส้น จับคู่คำบอก รักประจำชาติ



- Chan-Rak-Khun
- Bong-Sro-Lanh-Oun
- Khoy-Huk-Jao
- Chit-Pa-Dae
- Toi-Yeu-Em
- Nga-Gi-Che-Lu-Ga
- Mama-Adarei-Oyata
- Hau-Hadomi-O

ชิงรางวัลที่ระลึก หมวก NEDA สำหรับ 20 ท่านแรกที่ตอบถูก

*พร้อมระบุชื่อ-สกุล / เบอร์โทร / ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล
*ส่งคำตอบของคุณมาที่ e-mail : nedapr@neda.or.th



รายชื่อคนทำงานจัดทำวารสารฉบับที่ 6/2559

ที่ปรึกษา

- นายเนวิน สิ้นสิริ
ผู้อำนวยการ สวท.

ประธานคนทำงาน

- นางสาววิภา สีสอด
เจ้าหน้าที่บริหารเชิงกลยุทธ์

คนทำงาน

- นายมงคล เจริญศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- นายพัฒนกิจ รัตนมนต์ดิเดช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- นางสาวพิมพ์ชนก จรฤกษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
- นายพงศธร หนูดำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

- นางสาวเบญจมาภา ธนาศักดิ์วิวัฒน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
- นางสาวมณฑิษา รักวิชิตสกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
- นางสาววัชรีย์ คำพูล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

คนทำงานและเลขานุการ

- นายจารุภัทร์ เม็งกลสุต
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์



สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

123 อาคารชินทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ + 662 617 7676 โทรสาร + 662 671 7683

www.neda.or.th